



### สารจากคุณพ่อภัทรพงศ์



**บาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล**  
ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์  
รักษาการ ผู้อำนวยการบ้านเด็ก  
พระมหาไถ่พัทยา

คุณพ่อเรย์ได้เขียนไว้ในจดหมายถึงผู้สนับสนุนงานของท่านในปี 2534 ภายหลังจากท่านได้เริ่มงานกับเด็กเร่ร่อนได้ไม่ถึงปี “ที่พิทยาสถานการณ์ของเด็กเร่ร่อน ไม่สู้ดีนัก คาดว่าน่าจะมีเด็กเร่ร่อนในเมืองพัทยา 400 กว่าคน เด็กบางคนหนีออกจากบ้าน บางคนถูกล้อออกจากบ้านโดยญาติพี่น้องที่พวกเขาอาศัยอยู่ด้วย พวกเขา

ไม่มีเป้าหมายในชีวิต พ่อเริ่มงานนี้ด้วยความประหม่าและหวังกังวลหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ก็มีเชื่อมั่นใจอยู่ลึก ๆ ว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างสำหรับเด็ก ๆ เหล่านี้”

นี่คือความในใจของคุณพ่อเรย์ที่มีต่อบรรดาเด็กเร่ร่อนในสมัยนั้น ปัจจุบันพวกเขาไม่ใช่เด็กเร่ร่อนอีกต่อไปทุกคนอาศัยอยู่ในบ้าน พวกเขาได้รับการดูแลอย่างดีด้วยปัจจัยสี่ทั้งครบ ได้รับการศึกษาตามความสามารถของพวกเขา พร้อมทั้งได้รับการฝึกฝนทักษะอาชีพ ปัจจุบันมีเด็ก จำนวน 11 คนกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 7 คนอยู่ในระดับอาชีวศึกษา และในเดือนสิงหาคมปีนี้ จะมีเด็กโตที่จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาอีก 11 คน

พ่อขอเชิญท่านร่วมฉลอง 25 ปี บ้านเด็กพระมหาไถ่พัทยาในวันที่เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. ในโอกาสฉลองนี้ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้จัดตั้ง “กองทุนเพื่อการศึกษา” เพื่อเด็ก ๆ ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์



**บาทหลวง ดร.พิชาญ ไจเสรี**  
รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์  
ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ  
ผู้อำนวยการบ้านเด็กพระมหาไถ่พัทยา ปี 2540-2545

บ้านเด็กพระมหาไถ่พัทยา เป็นบ้านที่ก่อตั้งมาได้ครบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2558 นี้ เป็นโอกาสทบทวนความพยายามซึ่งคุณพ่อเรย์ ได้พยายามช่วยเหลือเด็กที่เร่ร่อนอยู่ตามยถากรรมโดยไร้จุดหมาย เด็กเหล่านี้มีบ้านมีครอบครัวแต่ขาดความสุขไม่พบความรัก จึงออกผจญภัย ดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเสี่ยงภัยมาก กินอยู่อย่าง อด ๆ อยาก ๆ ไม่มีการศึกษา ไม่มีอนาคต พบแต่คนคอยเอาไรต์เอาเปรียบด้วยเหตุนี้เองพ่อเรย์จึงก่อตั้งบ้านเพื่อเด็กเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อปกป้องชีวิตของพวกเขา โดยมีผู้ปกครอง มีอาหารการกิน และให้โอกาสทางการศึกษา จากจำนวนที่มีไม่ถึง 20 คนในตอนแรก ณ ปัจจุบันนี้มีจำนวน 150 คน ทั้งหญิงและชาย

สิ่งที่ตัวผมเองมีความภาคภูมิใจมากที่สุดในบรรดาเด็กทั้งหลายขณะนี้คือ พวกเขา รักเรียน และเวลาที่ถามเขาว่า เมื่อโตมาพวกเขาอยากจะเป็นอะไร แต่ละคนสามารถตอบตามความฝันของตนเองได้ ซึ่งมูลนิธิคุณพ่อเรย์จะพยายามทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริง





**นางสาวภาวิณี สุวิสุทธิมนตรีอายุ (ครูตุ๊ก)**  
38 ปี อายุงาน 8 ปี

บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา เรานั่นด้านการพัฒนาเด็กอย่างครบวงจร โดยให้ความสำคัญด้านการศึกษามากที่สุด โดยเฉพาะการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กรายบุคคล เราคำนึงถึงความเหมาะสมเฉพาะตัวของเด็กเป็นสำคัญ เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นหลักสำคัญของการให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นคนที่ทำงานในบ้านแห่งนี้ จึงต้องคิดหาวิธีการ กระบวนการ และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของเด็กแต่ละคนตลอดเวลา และที่ผ่านมาก็พบว่า การพัฒนาเด็กในด้านการศึกษานั้น สอดคล้องกับบริบททางสังคม

การที่เด็กได้รับการศึกษา จะทำให้เขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับบุคคลอื่น สังคมให้การยอมรับ ซึ่งเด็กเองก็จะมีภาคภูมิใจในตนเอง สามารถยืนได้อย่างมั่นใจและมั่นคงในระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับบุคคลอื่นในสังคม เมื่อเด็กได้รับการศึกษาที่ดี การพัฒนาด้านความคิด การทำงาน การใช้ชีวิตให้มีคุณภาพก็ง่ายขึ้น อย่างน้อยที่สุดเขาก็จะมีความภูมิใจในตนเอง ที่เขาไม่ได้เป็นภาระให้สังคม และเขายังสามารถช่วยเหลือสังคมนี้ได้



**นายสามารถ สุภตะ (ครูเจมส์)**  
อายุ 28 ปี อายุงาน 5 ปี

ณ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา เด็กจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากก่อนที่จะได้เข้ามาอยู่ที่บ้านแห่งนี้ เด็กจะได้รับ ปัจจัย 4 และการคุ้มครองที่ดี เด็กได้มีการพัฒนาด้านระเบียบวินัยในตนเอง บุคลิกภาพ ด้านจิตใจและอารมณ์ มีการเปลี่ยนแปลง อย่างเห็นได้ชัด เด็กมีความมั่นใจในตนเองและสามารถยืนอยู่ในสังคมได้โดยไม่มี ความอาย และยังสามารถเป็นคนดีของสังคมไม่มากก็น้อย ส่วนมากยังมีงานทำที่ดี มีศักยภาพในตนเอง

การศึกษานั้นสำคัญมากต่อเด็ก ๆ ความรู้ที่เด็กมีก็จะเป็นตั้งอาวุธที่จะทำให้เด็กนั้นสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เด็กก็สามารถเอาตัวรอดได้ โดยใช้ความรู้ที่มีนำไปทำงานหรือสร้างเสริมตนเองให้มีอาชีพที่ดีได้ ถึงแม้เด็กจะมีต้นทุนชีวิตที่ต่ำกว่าคนอื่น แต่ก็ยังมี ความรู้มาจากการศึกษา ก็ยังจะทำให้เด็กนั้นต่อยอดชีวิตตนไปได้อีกยาวนาน



**นายวิรัชทร เมทณีสตุติ (ต้นกล้า)**  
อายุ 19 ปี เรียนชั้น ม.6



**นางสาวพัชรพร แซ่ลี (แอน) อายุ 26 ปี**  
นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขาวิชานิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดิฉันคิดว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ เพราะว่ายิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไร เรามีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้มากเท่านั้น อีกทั้งยังได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า “การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด”

ผมคิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผม เพราะตัวผมเองไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อม ผมจึงตั้งใจเรียนและฝึกฝนฝีมือให้เก่งเท่ากับเพื่อน ๆ หรือเก่งกว่า เพราะปัจจุบันมีแต่การแข่งขัน ผมคิดว่าถ้าเรียนจบไป ผมจะไปดูแลแม่และยาย ผมเลือกเรียนสายออกแบบนิเทศศิลป์ เพราะผมชอบศิลปะ ผมเลือกสายนี้เพื่อสักวันหนึ่ง ผมอาจจะได้มาสอนน้อง ๆ และเพื่อน ๆ ที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ก็ได้ ผมคิดว่าถ้าผมมุ่งเรียนสายนี้ ผมจะได้เจอเพื่อนที่มีความคิดเหมือนผม ที่ชอบในทางศิลปะ เพื่อนที่เข้ากันได้ง่ายที่สุด ผมขอฝากให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ ให้ตั้งใจเรียนด้วยนะครับ เพราะถ้าไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร อย่างน้อยการศึกษา ก็คือต้นทุนในการดำเนินชีวิตครับ ผมขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนผมและ คุณแวน ออสเตอร์รอม ที่ส่งเสริมผมในด้านต่าง ๆ ผมขอให้ทุกคนมีความสุขครับ

## อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก



หนึ่งพลังสร้างสรรค์สังคมต่อเพื่อนเด็กและเยาวชนไทย ปลายปีที่ผ่านมา 3 เยาวชนคนเก่งจากสมาชิกรัฐสภาเด็กและเยาวชน บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ของเราได้มีโอกาสเข้าร่วม “การประชุมระดับชาติว่าด้วยเรื่องเด็ก” และ “งานประกาศเจตนารมณ์ การสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็ก” เนื่องในโอกาส 25 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในพลัง



เยาวชนในการประกาศเจตนารมณ์ ในการสร้างสังคมร่วมกับ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพราะการสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็กถือเป็นการ

เปลี่ยนแปลงหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับพื้นที่ในรูปแบบของเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและในภาพรวมของประเทศในรูปแบบของสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็ก ที่สำคัญเป็นหลักประกันให้เด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยได้รับสิทธิที่เขาพึงได้รับตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กด้วย



## บุคลากร

“ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้กับงาน แต่อยู่ที่งานซึ่งเราทุ่มเทในเวลานั้นต่างหาก” (Sam Ewing)

เป็นคำกล่าวที่เป็นความจริง เมื่อเรามองดูบุคลากรของ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยาของเรา พวกเขาคือนักกรบผู้เสียสละทุ่มเททำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสพ้นจากปัญหาต่าง ๆ ที่นี้ พวกเขาต้องตื่นตั้งแต่เช้ามีด คนขับรถต้องขับรถรับส่งเด็กไปโรงเรียน คุณครูต้องคอยดูแลช่วยเหลือเด็ก พยาบาลคอยดูแลสุขภาพเด็กให้แข็งแรง คนสวนคอยดูแลปลูกต้นไม้ และผักสวนครัวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีเจ้าหน้าที่ธุรการดูแลเอกสารต่าง ๆ

แม่ครัวทำอาหารเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีอาหารอร่อยรับประทานทุกมื้อ มีช่างที่หมั่นตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานที่ ยานพาหนะ เจ้าหน้าที่หลายคนอยู่กับเรามาหลายปีแล้ว ไม่ใช่เพราะเพื่อเงินเดือนและผลตอบแทน แต่เพราะพวกเขาห่วงใยเด็ก ๆ เหล่านี้ การทำงานที่บ้านเด็กพระมหาไถ่จึงเป็นอะไรมากกว่าแค่อาชีพ แต่มันคือการทุ่มเท เสียสละตนเอง

## “ห้องนอนในฝัน”

เด็กเป็นวัยที่มีความฝันและจินตนาการสูงมาก เมื่อเริ่มโตขึ้น เหตุผลจะเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด ถ้าเรามีโอกาสที่จะเก็บรักษาจินตนาการในช่วงวัยเด็กไว้ ก็จะเป็นความทรงจำที่ดี ยิ่งผู้ใหญ่อย่างเรา เมื่อได้ชื่นชมกับจินตนาการของเด็ก ๆ ก็อดที่จะยิ้มและย้อนนึกถึงเรื่องราวในอดีตของตนเมื่อวัยเยาว์

เมื่อปลายปีที่แล้ว เด็กของเรา โชคดีมากที่ได้กลุ่มศิลปินจาก “บ้านศิลปินพันธ์ุ Thaillywood Artist Residency” มาจัดประจายการถ่ายทอดผลงานภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “ห้องนอนในฝัน” เพื่อนำผลงานของเด็ก ๆ ทั่วประเทศ



เข้าร่วมในโปรเจกของศิลปินชาวฝรั่งเศส Jean - Francois Rougier ที่ตั้งใจจะรวบรวมภาพวาดระบายสีห้องนอนในฝันของเด็ก ๆ กว่าพันคน และนำมารวมเป็นหน้าตาต่างคอนโดสูง โปรเจกนี้มีความพิเศษที่การชมขยายภาพเข้าไปในหน้าตาต่างแต่ละบาน ซึ่งมีความละเอียดสูง สามารถเจาะลึกในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สำคัญในภาพวาดของเด็ก ๆ ได้อย่างคมชัด

โปรเจกนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่เมื่อเราได้อธิบายวัตถุประสงค์ให้เด็ก ๆ เข้าใจ เด็ก ๆ รับรู้ได้ถึงความใส่ใจในรายละเอียดในความฝันของพวกเขา เมื่อให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านั้น ย่อมหมายถึงความใส่ใจในทุกกรณีที่เรามีต่อพวกเขา

**ร่วมสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ และขอรับจดหมายข่าวได้ที่**

**มูลนิธิคุณพ่อเรย์**

เลขที่ 440 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260  
โทรศัพท์ (038) 716-628, (038) 428-717  
โทรสาร (038) 716-629  
**E-mail : info@fr-ray.org**  
**Website : www.fr-ray.org**

**ร่วมบริจาคได้ที่**

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
1. สาขาบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 342-3-04125-4  
2. สาขาซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ  
บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 232-3-02275-2



บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรรกุล  
ประธานมูลนิธิฯ



บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี  
รองประธานมูลนิธิฯ



ภราดา เดนิส เจอเวย์  
รองประธานมูลนิธิฯ

2015-03

## แบบแจ้งความประสงค์บริจาคเงิน

**มูลนิธิคุณพ่อเรย์**  
FATHER RAY FOUNDATION

หากท่านยินดีสนับสนุน “ทุนการศึกษา” แก่เด็กมูลนิธิคุณพ่อเรย์นี้ กรุณากรอกข้อมูลและส่งกลับโดยใช้ซองจดหมายที่แนบมานี้

ชื่อ/นามสกุล  โทรศัพท์  อีเมล

ที่อยู่

ข้าพเจ้ามีความประสงค์บริจาคเงิน จำนวน  บาท เพื่อสนับสนุน “กองทุนการศึกษา”

บริจาคด้วยการหักจากบัญชีบัตรเครดิต  วีซ่า  มาสเตอร์

ชื่อผู้ถือบัตร

-  -  -

วันบัตรหมดอายุ  ลายเซ็นผู้ถือบัตร

บริจาคด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร จำนวนเงิน  บาท วันที่

ชื่อบัญชี มูลนิธิคุณพ่อเรย์ : ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง จ.ชลบุรี กระแสรายวันเลขที่ 342 - 3 - 04125 - 4

ชื่อบัญชี มูลนิธิคุณพ่อเรย์ : ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ กระแสรายวันเลขที่ 232 - 3 - 02275 - 2

บริจาคด้วยเช็ค กรุณาส่งจ่ายในนาม “มูลนิธิคุณพ่อเรย์” หรือ บริจาคด้วยบัตรเครดิตผ่านทางเว็บไซต์ที่ [www.fr-ray.org](http://www.fr-ray.org)

ข้าพเจ้าประสงค์ขอทราบข้อมูลของโครงการอุปถัมภ์เด็ก

“เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ”